

Đề chính thức

Môn: NGỮ VĂN

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc ngữ liệu sau và trả lời những câu hỏi bên dưới:

Có một cậu bé ngộ nghĩnh thường bị mẹ mắng. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét lớn: "Tôi ghét người". Từ khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người". Cậu hoảng hốt quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được vì sao trong rừng lại có người ghét mình.

Người mẹ nắm tay con và đưa con trở lại khu rừng. Bà nói: "Giờ thì con hãy hét thật to "Tôi yêu người". Lạ lùng thay, cậu vừa dứt lời thì có tiếng vọng lại: "Tôi yêu người". Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: "Con ơi, đó là quy luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận được điều đó. Ai gieo gió thì người đó gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con".

(Theo Quà tặng cuộc sống, NXB Trẻ, 2004)

Câu 1: (0,5 điểm)

Xác định phương thức biểu đạt chính của ngữ liệu trên.

Câu 2: (0,5 điểm)

Hãy đặt một nhan đề phù hợp cho ngữ liệu.

Câu 3: (1.0 điểm)

Chỉ ra yếu tố nghị luận trong ngữ liệu. Yếu tố nghị luận đó có tác dụng gì?

Câu 4: (1.0 điểm)

Hãy chuyển lời dẫn trực tiếp cuối cùng trong ngữ liệu sang lời dẫn gián tiếp.

II. PHẦN TẬP LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)

Viết một đoạn văn (khoảng nửa trang giấy làm bài) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của câu chuyện ở phần Đọc hiểu.

Câu 2: (5,0 điểm)

Đọc kĩ những thông tin sau và thực hành yêu cầu bên dưới:

Sông Hương có 2 ngọn nguồn:

Nguồn Tả Trạch xuất phát từ dãy núi Trường Sơn chảy về hướng tây bắc qua 55 ngọn thác hùng vĩ, rồi từ từ chảy qua ngã ba Bằng Lăng.

Nguồn Hữu Trạch ngắn hơn, sau khi vượt 14 ngọn thác hiểm trở và qua bến đò Tuần thì đến ngã ba Bằng Lăng hợp dòng với Tả Trạch thành sông Hương thơ mộng.

Sông Hương dài 30km nếu chỉ kể từ Bằng Lăng đến cửa Thuận An, độ dốc của dòng nước so với mặt biển không chênh lệch nhiều nên nước sông chảy chậm. Sắc nước sông Hương trở nên xanh hơn khi vượt qua chân núi Ngọc Trản - điện Hòn Chén, tạo nên một lòng vực sâu thẳm.

Sử dụng những thông tin trên cùng với những hiểu biết của em về sông Hương, hãy viết một văn bản thuyết minh về sông Hương của Huế. Văn bản có sử dụng yếu tố miêu tả.

Hết

- Học sinh không được sử dụng tài liệu.

- Giám thị không giải thích gì thêm.